

CỤC THADS TỈNH KHÁNH HÒA  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
HUYỆN CAM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~36~~/TB-THADS

Cam Lâm, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc nhận tiền, tài sản**

Căn cứ Bản án số 33/2021/DSST ngày 09/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 210,211/QĐ-CCTHADS ngày 08/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm:

Thông báo đề bà Nguyễn Thị Hồng Linh

Địa chỉ: 119A Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đến nhận số tiền 20.516.700 đồng là số tiền còn lại hoàn trả cho người phải thi hành án sau khi trừ án phí và các chi phí cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá và các chi phí khác theo quy định.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/02/2024 (thứ 4)

Địa điểm: tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm (địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng Linh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên, mang theo Thông báo này và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng Linh không trực tiếp đến nhận được thì có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

1) Ủy quyền cho người khác đến nhận thay.

Người nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc bản chính một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2) Gửi văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm gửi tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản.

Văn bản đề nghị có thể được gửi qua bưu điện, ghi rõ tên, địa chỉ nhận tiền hoặc thông tin tài khoản nhận chuyển khoản./.

**Nơi nhận:**

- Dương sự;
- VKSND huyện Cam Lâm;
- Lưu: VT, HSTHA.



**CHẤP HÀNH VIÊN**

**Nguyễn Xuân Lạc**